

# รัฐประหารแบบปฏิรูป เสี่ยงสะท้อนจากประชาชน



ดุลยภาพดุลยพินิจ

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

**ข**ณะที่มีรัฐประหาร ผู้เขียนกำลังอยู่ในช่วงเข้าประชุมสหภาพวิทยาศาสตร์สากลเรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ในต่างประเทศ ปฏิกริยาแรกของนักวิจัยต่างชาติก็คือ ต่างเข้ามาจับมือแสดงความเสียใจกับนักวิจัยจากเมืองไทย พร้อมทั้งให้กำลังใจว่าคงไม่มีการสูญเสียเลือดเนื้อ สรุปได้ว่าต่างชาติเขาเห็นว่าประเทศไทยได้สูญเสียระบบรัฐธรรมนูญอันมีค่ายิ่ง

โทรศัพท์จากเมืองไทยคนแรก เป็นลุ่มเสียงต้อกดีใจว่า “จะได้หมดอำนาจบาตรใหญ่กันเสียที ทีนี้ก็หวังว่าทหารจะมาช่วยเก็บกวาดบ้านเมืองให้เรียบร้อย”

เมื่อถามว่ารู้ได้ไงว่าอำนาจใหม่จะไม่ “หญาบ” กว่าอำนาจเก่า เสียงโทรศัพท์ก็แถมค้อนวงใหญ่ตามมาด้วยว่า “ไม่รู้ละแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ก่อน มันดีไปหมดแล้ว ถึงเลือกตั้งใหม่เดือนหน้าก็จะเกิดสลากกินรวบเหมือนเดิม”

พออย่างขึ้นลุ่มขึ้นคนขับรถแสดงที่ห้าอึดอัดกับคณะปฏิรูปฯ แคมป์พาสสนธิ (ล.) ว่าแหมที่อย่างนี้ไม่เห็นมาประท้วงสนธิ (บ.) เลย เอฟังดูแล้วไม่รู้ว่าเข้าใจอะไรแค่ไหน ตามไปถามมาปรากฏว่าอยากได้นายกฯทักษิณ เพราะกลัวเศรษฐกิจจะสะดุด

แม้ผู้เขียนจะปลอบว่าเรื่องเศรษฐกิจจะสะดุดต้องทำใจอยู่แล้วต่อไปเป็นข้อแปะของทักษิณมาแก้ก็เออะคงแก้ไม่ได้ ราคาน้ำมันขนาดนี้ ระเบิดลงบักไซค์ขนาดนี้ เศรษฐกิจก็ต้องซบเซาเป็นธรรมดา ความกระทบกระเทือนจากการรัฐประหารคงมีแค่ระยะแรกๆ เท่านั้น ถึงกระนั้นก็ยังอึดอัดอยู่เพราะกลัวการฟ้องเกี่ยวจะซบเซา

อีกหลายคนต่อไปที่พบเป็นนักกฎหมาย เสียดยกระบวนการประชาธิปไตยที่เราประคับประคองอย่างต่อเนื่องมา 15 ปี การรัฐประหารคราวนี้ ทำให้เราเดินถอยหลังไปอีก อดีตนายฯได้สร้าง “โจทยยาก” ให้เราช่วยกันแก้ ถ้าเราได้มีโอกาสร่วมกันแก้จนสำเร็จ สังคมไทยก็จะก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง น่าเสียดยที่เราสูญเสียโอกาสของการแก้ไขให้ถึงที่สุด

เสียดยที่สถาบันตุลาการอุตสาห์เข้ามาช่วยหาทางออกให้ ยังเดินไปไม่สุดก็มาสะดุดเสียก่อน อำนาจที่ล้มล้างด้วยอำนาจที่มีอาวุธสนับสนุน ไม่ได้ช่วยสนับสนุนอำนาจจากปวงชนแต่



อย่างใด

แต่เอาละไหนๆ ก็ปฏิรูปแล้ว มาร่วมกันแก้ไขปัญหานาน ช่างหน้าให้ดีขึ้นดีกว่า

## ถ

ดมาเป็นแท็กซีเพราะชีวิตผู้เขียนต้องพบคนขับแท็กซีหลายคนต่อวัน แท็กซีคนนั้นบอกว่า “มันดีที่มันต้องแบบนี้ รถคันนี้ผมผ่อนเอง ผมไม่ใช่พวกใคร ทหารแน่จริง

ต้องฟ้องยึดทรัพย์มันทุกรัฐมนตรีเลยนะพี่” แล้วก็ตบท้ายว่า “เอ...ว่าแต่ว่า สิงคโปร์นี่มีใครอยู่ที่นั่น ใครๆ ในกลุ่มรัฐบาลเก่าถึงต้องวิ่งไปสิงคโปร์ก่อนนะพี่”

ส่วนแม่ค้าส้มตำไว้วายว่า “โฮยอะไรกันนักกันหนา จะถามทำไม ไม่เข้าใจ ใครก็ได้แต่ขอให้จัดการยานพาหนะให้ดีกว่าแล้วกัน...ขอแค่นี้แหละ”

อีกหลายเสียงด้านผู้ประกอบการสะกิดมาว่าเป็นห่วงเรื่องการจัดการเศรษฐกิจมากกว่า เพราะเห็นว่าไม่มีการเสียเลือดเนื้อ ก็เลยยอมรับการรัฐประหารได้

บางคนก็ว่าดีเหมือนกันจะได้ตัดคนดีๆ มาเป็นนายยกชั่วคราวขึ้นปล่อยให้พวกพรรคพวกประสมการกันเข้ามาบริหารจัดการ เต็มที่และเต็มเป๊ะกันหมด ไทน์จะสุวรรณภูมิ ไทน์จะพิชิตโลก ไทน์จะการทองเที่ยว ข้อสำคัญ อยากให้ทหารลงไปแก้ปัญหาภาคใต้โดยเร็ว (ใครรู้ดีว่าอยู่ในพรรคขาดประสมการนี้ให้ใช้ช่วงเว้นวรรครีบไปสร้างประสมการนี้เสียโดยเร็ว)

อีกกลุ่มหนึ่งที่ใจร้อนเห็นว่า ทหารควรรีบคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วไม่ต้องคอย 1 ปี เพื่อวางรัฐธรรมนูญใหม่หรือให้ กกต.ที่มีอยู่แล้วรีบเลือกตั้งภายใน 2-3 เดือนแล้ว ให้รัฐบาลใหม่ไปร่างกันเองวันหลัง ขอเพียงจัดระเบียบและเลือกตั้งกรรมการใหม่ขององค์กรอิสระที่กำกับรัฐให้มีความโปร่งใสและยุติธรรมก็พอ

ส่วนชมรมคนรักจริงเกลียดจิ้งนั้น เต็มแรงเต็มกาเป็นที่เอ็กเกริก แม้จะถูกหักว่าการลบทบพาทของคนคนเดียวแลกกับระบอบประชาธิปไตยจะคุ้มอะไร กลุ่มนี้ก็ตอบว่า เรื่องอะไรจะลบทบพาทคนเดียว ต้องลากไส้ทั้งตระกูล ทั้งคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบทรัพย์สินทุกคนไม่มีเว้น เช็คบิลทุกกระทรวง จับคนโกงเข้าคุกให้หมด รวมทั้งข้าราชการที่ไปสมรู้ร่วมคิด

แะ แะ เพียงกลุ่มนี้หึงแล้วเหมือนพันชมิตรู้ชาติยังง้ออยู่

กลุ่มสังคมเข้มแข็งที่มีความสุขุมคัมภีรภาพกว่า เป็นกลุ่มที่เห็นด้วยกับการล้มระบอบทักษิณ ไม่ใช่แค่นายยกทักษิณ โดยมีนิยามระบอบทักษิณตามอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ ว่าระบอบทักษิณ อำนาจนิยมสุดโต่งบวกทุนนิยมสุดโต่ง เห็นว่ารัฐประหารไม่ได้ล้มระบอบทักษิณ งานล้มระบอบนี้ ไม่ใช่งานของทหาร เป็นงานของพลเมืองดีทุกคน เป็นงานที่ต้องสื่อสารให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง การเมืองไทยเป็นกระจัดสะท้อนสังคมไทย ถ้าการรัฐประหารเป็นเพียงเอาผ้ามาคลุมกระจัด พอดึงผ้าออกก็คงเหมือนเดิมอีกหรือ เปรียบได้ว่าการรัฐประหารก็เหมือนยาปฏิชีวนะ เพราะมันฆ่าเชื้อโรคไปพร้อมๆ กับภูมิคุ้มกันของเรา ยาปฏิชีวนะนี้กินติดต่อยาวนานไม่ได้ ฉะนั้นได้กินนั้น งานกระบวนการสังคมเข้มแข็งยังคงต้องเดินหน้าต่อไป คณะปฏิรูปฯ อาจช่วยล้มระบอบทักษิณได้ ถ้าหากรีบคืนอำนาจและเปิดช่องทางให้มีการดำเนินการกับผู้อำนาจเดิมตามครรลองของกฎหมาย

ที่น่าสนใจคือ วิทยุท้องถิ่นเชียงใหม่ อู่ภาษาการเมืองว่า ทหารจะเข้ามาช่วยให้สังคมเรียบร้อย เรื่องความขัดแย้งไม่มีหัวหน้าแล้วก็จะเลิกวาทกันไปเอง ชาวไร่ชาวนาไม่ได้คิดอะไรมากหรอก!

สรุปได้ว่า ชาวบ้านทั่วไปขอให้ทำมาหากินได้ไปวันๆ ไม่เดือดร้อน ใครจะมาจะไปก็ช่าง ขอให้ท้องอิ่มสนุกสบายสไตล์ไทยแลนด์ก็แล้วกัน

ชาวบ้านที่มีผลประโยชน์ร่วมก็ต้องฮึดฮัดกันเป็นธรรมดา ส่วนใหญ่ก็รับได้กับรัฐประหารหากไม่มีการเสียเลือดเนื้อ

ส่วนเรื่องเสียดายประชาธิปไตยก็คงเสียดายอยู่ แต่ก็คงหันหน้ามาร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยกันใหม่

ที่สำคัญก็คือขอให้คณะปฏิรูปฯ เปิดพื้นที่และช่องทางให้มีการบริหารของรัฐ มีความโปร่งใสยุติธรรมและกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเร็วที่สุด!!